



ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๑๑๔๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ๕๓ หมู่ ๒

ถนนป่าไทน พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและคัดเลือกครูชมนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code รายละเอียดการคัดเลือก

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานตามคุณธรรม และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดหรือตามกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ
โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาบุคลากรใน ๕ ด้าน ผ่านกิจกรรมทั้ง ๑๖ กิจกรรมใน ๕ โครงการหลัก
ซึ่งในกิจกรรมครูชมนคนคุณธรรม เป็นกิจกรรมในโครงการหลักเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูชมนคนคุณธรรม

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ดังนี้

๑. การคัดเลือกครูชมนคนคุณธรรม หากประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกขอให้ดำเนินการ
ส่งแบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูชมนคนคุณธรรม จำนวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล์ PDF

๒. การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี หากประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกขอให้ดำเนินการ
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรม สพฐ. จำนวน ๑ เล่ม (ไม่เกิน ๓๐ หน้า) พร้อมไฟล์ PDF

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการจัดส่งเล่มเอกสารการคัดเลือก (ฉบับรูปเล่ม) จำนวน ๑ ฉบับมายังกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารการคัดเลือกดังกล่าวในรูปแบบ PDF ผ่านระบบ
My Office ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางไพรมดา โปติบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๒๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : scs@scs.moe.go.th

-ทราบ / จอสำเนา ๑ ชุด

-แจ้งประชาสัมพันธ์คุณครูทุกท่าน

QR Code

รายละเอียดในการส่งเอกสารในการคัดเลือกครูชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การคัดเลือกครูชน คนคุณธรรม



การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

